

Bách Hợp 5 Gắn Kết Hướng Đạo Trưởng Niên.

Qua những ngày trại của Bách hợp 4, ai ai cũng nhận ra sự hiện diện áp đảo và sinh hoạt nổi bật của làng bách hợp Houston do trưởng Đỗ Mỹ Lộc phụ trách Trưởng làng và các thành viên đều lứa tuổi trung niên đã tạo sức sống động hấp dẫn các dân làng xóm trưởng niên hiện diện.

Do vậy, việc đề nghị làng Houston đặc trách trại Bách Hợp quá chính đáng. Rồi chỉ sau 1 tháng đã có tin vui qua thông báo đáp ứng kỳ vọng của tập thể trưởng niên chính thức của trưởng làng Mỹ Lộc quyết định nhận trại Bách hợp 5 . Niềm vui chan hòa và tạo hứng khởi khi thông tin thêm về đất trại và ngày tháng dự định cho Bách hợp 5, quan trọng hơn nữa là danh tánh thành viên gạo cội và chọn lọc của ban tổ chức điều hành đã nêu rõ trong bản thông tin số một được ký tên trại trưởng Phùng Quốc Bảo, thật xứng đáng và mong đợi, vì được biết và nhận xét rõ rệt các chức việc tại trại Bách hợp 4 . Tiếp theo ngay sau là thông báo ngày giờ chính thức trùng hợp dịp lễ Trận vong chiến sĩ Hoa kỳ năm 2024 , gồm 4 ngày từ thứ năm 5/23/2024 đến ngày chúa nhật 5/26/2024, tại Cơ sở tĩnh tâm Thánh nữ Agnes Lê thị Thành, ngoại ô thành phố Houston, nơi có doanh trại tiện nghi và phù hợp cho một trại họp bạn hướng đạo, như nhà nguyện, hội trường, phòng ăn, nhà ngủ với 100 giường và diện tích sinh hoạt thoải mái.

Ngay sau là thông tin từ trưởng ban hành chánh Nguyễn Thu Hương với đầy đủ các mẫu ghi tên, mẫu sức khỏe, mẫu đưa đón, rồi trại phí rất tận tiện và phải chăng cho các trại sinh "Medicare và SSA", hạn ghi danh và nhất là đã nêu tên người phụ trách liên lạc gây quỹ là trưởng Rosalie Hoa Trần và thủ quỹ Nguyễn Thanh An, kèm cách thức gửi tặng và góp quỹ thật rõ ràng và hấp dẫn người e dè đồng góp hì hì. Vậy để tiếp tay xây dựng và đồng lòng kết tạo một trại Bách Hợp 5 thật thành công và đáng nhớ chúng ta cùng hăng say ghi danh thật sớm.

Đồng thời rộng tay góp quỹ trại, giúp ban tổ chức điều hành được hoàn thành chu đáo tiếp đón anh chị em hướng đạo trưởng niên khắp nơi, nhất là quý anh chị đã và chưa có cơ hội cùng điều kiện dự các trại Bách Hợp trước đây, không những từ nội địa Hoa Kỳ, mà còn cần sự hiện diện của các trại sinh từ Canada, Âu châu và Úc châu nữa. Nhất định, Hướng đạo Trưởng niên Việt Nam ghi chặt tay trái icing gắn kết quyết tâm cho sự góp công tạo dựng trại Bách hợp 5 hoàn toàn như ý và thành công.

KYBY NGUYỄN MẠNH KYM